

สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง แผนและงบประมาณการทำงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ด้านสิทธิชุมชน, ด้านที่ดินและป่า และด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง) ประจำปี 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ และจะประชุมหารือเรื่องระบบคณะกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป

2. เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าสำนักวิจัยและวิชาการจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3. เรื่อง ความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0503/18482 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ลงมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และเห็นชอบให้แก้ไขร่างมาตรา 9 วรรคสาม กรณีการรับเงินชดเชยของกรรมการซึ่งลาออก ออกทั้งวรรค และแก้ไขร่างมาตรา 16(5) เป็น “ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม” ให้ตรงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคแรก (4) ตามสรุปผลการประชุมฯ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ตามสรุปผลการประชุมดังกล่าว และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไปแล้ว

4. เรื่อง การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 (14th International Anti-Corruption Conference Council – IACC)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลจากการที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประสานงานกับคณะทำงานจัดการประชุม IACC ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

5. เรื่อง ผลการดำเนินการโครงการ Training for the Trainer ที่ประเทศสวีเดนและโปแลนด์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งผลการดำเนินการโครงการ Training for the Trainer ที่ประเทศสวีเดนและโปแลนด์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553 ซึ่งในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ พบว่า แรงงานไทยในประเทศสวีเดนซึ่งไปทำงานเก็บผลบลูเบอร์รี่ มีปัญหาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก เช่น ถูกรังแก ถูกหลอกลวงเรื่องวีซ่า และต้องแย่งกันทำงานกับแรงงานต่างอื่นๆ เป็นต้น ส่วนในประเทศโปแลนด์ พบปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงให้จ่ายค่านายหน้าจำนวนมาก และไม่ได้ทำงานตามที่ได้ตกลงไว้ และได้พบกับข้าราชการกระทรวงแรงงานของสวีเดนและโปแลนด์ เพื่อหารือการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยทั้งสองประเทศ และจากกรณีปัญหาในประเทศสวีเดนและโปแลนด์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นำมาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีกรมการกงสุลเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ส่วนการเดินทางไปราชการไปประเทศฝรั่งเศส ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปัญหาแรงงานไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในยุโรปและสิทธิของเด็กที่เกิดในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2553 ได้หารือกับสมาพันธ์แรงงานของฝรั่งเศส พบว่า แรงงานไทยถูกหลอกให้เสียค่านายหน้าเป็นจำนวนมาก และมีแรงงานไทยประมาณ 300 คน ออกมาเผยแพร่ร่วมกับสหพันธ์แรงงานของฝรั่งเศส และมีโอกาสได้พูดคุยกับแรงงานไทยเหล่านั้น พบว่า แรงงานไทยไม่สามารถแสดงตัวเป็นแรงงานไทยได้ เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวต้องอาศัยบัตรประจำตัวของคนลาวหรือกัมพูชาใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ ได้หารือกับ UNESCO เรื่องปราสาทพระวิหาร และได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหญิงไทยถูกจำคุกที่ประเทศอังกฤษ และได้พบกับชมรมสตรีไทยในยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือแรงงานไทย ซึ่งชมรมดังกล่าวได้ขอเป็นเครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทำงานร่วมกัน และยังพบว่า มีแรงงานไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ในการทำงานในต่างประเทศ และไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา

6. เรื่อง ผลการจัดสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กรณีนักเรียนตีกัน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการจัดสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กรณีนักเรียนตีกัน” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดย คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีนายแท้จรัส ศิริพานิช เป็นประธานอนุกรรมการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

7. เรื่อง สรุปผลงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี

พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้

(1) การสร้างองค์ความรู้

(1.1) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอโครงการวิจัยเรื่องร้องเรียนในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าพนักงานตำรวจ โดยจ้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณ 260,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

(1.2) การจัดทำคู่มือให้แก่ตำรวจ

(1.2.1) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำร่างแปลเอกสารของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรื่อง มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ : คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับขยายความ สำหรับตำรวจ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด ในการตรวจสอบความถูกต้องของการแปล ขณะนี้ ต้นฉบับแปลอยู่ระหว่างการบรรณาธิกรในภาพรวม

(1.2.2) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอโครงการเพื่อศึกษาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 760,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล

(2) การสร้างกลไก

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือเพื่อออกแบบกลไกระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานการทำงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเชื่อมโยงกับงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(3) การสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม : ตำรวจไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๙ ภาค ซึ่งเป็นการบูรณาการกับงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(4) การสร้างความร่วมมือ

(4.1) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553

(4.2) การลบบประวัติออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลอบประวัตินอกจากทะเบียนประวัติอาชญากร เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการล้างมลทิน ผู้ที่พ้นโทษ ผู้ที่ศาลสั่งยกฟ้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน ที่เคยผ่านการอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตหลังจากที่พ้นมลทินแล้ว เนื่องจากกระบวนการลอบประวัติออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรมีความล่าช้า และมีปัญหาในเชิงระบบหลายประการอันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านั้น

8. เรื่อง กรณีแรงงานพม่าประท้วงนายจ้างที่จังหวัดขอนแก่น และถูกยิงข่มขู่ขู่ข่มขู่อย่างสงบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องร้องเรียนทางอีเมลล์จาก Lee McFarlane ประเทศสหราชอาณาจักร กรณีแรงงานพม่าประท้วงนายจ้างที่จังหวัดขอนแก่นและถูกยิงข่มขู่ขู่ข่มขู่อย่างสงบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ซึ่งเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบกรณีนี้โดยด่วน เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยของแรงงานพม่าดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะได้รับอีเมลล์ดังกล่าวแล้ว

9. เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศนำส่งสรุปผลการบรรยายพิเศษ เรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีปราสาทพระวิหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศนำส่งสรุปผลการบรรยายพิเศษ เรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีปราสาทพระวิหาร โดย Dr. Hans-Joachim Mengel ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

10. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่กรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งต่อไป

11. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Developing National Human Rights Action Plans in ASEAN ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

12. เรื่อง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้นำกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดทำเป็นแผนงานกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

13. การตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.

14. เรื่อง การร้องเรียนกรณีสามีของผู้ร้องได้สูญหายไปจากเรือประมงไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
